



ประกาศ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๘ รายการ เศษวัสดุที่เหลือจากการซ่อมเปลี่ยน จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดเวลา ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล และดูสภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  
เวลา ๑๐.๓๐ น. เริ่มประมูล

**เงื่อนไขการขยายทอดตลาดพัสดุดังนี้**

๑. ผู้เข้าประมูลทุกรายต้องมาแสดงตน และมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เข้าประมูลขยายทอดตลาด ก่อนที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการสุ้ราคา

๒. การขยายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะทำการประกาศราคาประเมินขั้นต่ำของครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่จะขายต่อหน้าผู้เข้าประมูลและให้ผู้เข้าประมูลเสนอราคา คณะกรรมการขยายทอดตลาดจะร้องขานจำนวนเงินที่ผู้ประมูลสุ้ราคาสูงสุดในขณะนั้นครั้งหนึ่ง ๓ หน ถ้าไม่มีผู้ประมูลสุ้ราคาสูงขึ้น และได้ราคาพอสมควร คณะกรรมการขยายทอดตลาดก็จะร้องขานราคารานั้นเป็นราคาที่ชนะการประมูล

๓. ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำของครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

๔. การชำระเงิน ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ซื้อได้ จะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้าร้อยละ ๕๐ หรือครบ ๑๐๐% ของราคาที่เสนอทันที ส่วนเงินที่เหลือ (สำหรับผู้ชำระเงิน ๕๐%) จะต้องชำระเงินให้ครบภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจำหน่ายให้ซื้อได้ หากไม่มาชำระส่วนที่เหลือ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี จะริบเงินมัดจำล่วงหน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป และจะนำพัสดุที่ชำรุดดังกล่าวออกขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าราคาที่ผู้สุ้ราคาสูงสุดเสนอให้ครั้งก่อน ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีด้วย

๕. ผู้สุ้ราคาสูงสุดและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ซื้อได้ และชำระเงินครบ ๑๐๐% แล้ว ให้ติดต่อขอรับมอบพัสดุที่ประมูลได้และขนย้ายออกจากพื้นที่ภายในกำหนด ๓ วัน นับจากวันที่ชำระเงินครบ ๑๐๐% และผู้ประมูลได้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อพัสดุที่ประมูลได้แต่ประการใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากพื้นที่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนด ผู้ขายจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าประมูลในครั้งต่อไป

๖. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพนี้ได้ ถ้าเห็นว่าราคาซึ่งผู้ประมูลราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ อาจถอนครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพนั้น จากการขายทอดตลาดได้ และให้ถือว่าการตัดลินของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ถือว่าผู้เข้าประมูลครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพทุกราย ทราบข้อความตามประกาศนี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการครบถ้วนทุกประการ

ผู้สนใจเข้าประมูลราคาครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาดังกล่าว ราชการ ที่หมายเลข ๐๓๙-๖๐๙๖๕๒ โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป การขายทอดตลาดครั้งนี้ จะดำเนินการขายโดยพิจารณาราคาขายรวมเป็นเกณฑ์ตัดสิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖



(นางสาวพัชร์วิภา สุทธิวาริ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐ รายการ

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/แบบ/รุ่น	จำนวน	หน่วย
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	ยี่ห้อ ACER POWER F๑ CPU	๑	เครื่อง
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะข้าราชการ ระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้	-	๑	ชุด
๓	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	ยี่ห้อ DAIDEN หมายเลขเครื่อง ๙๕D ๒๒๕๒	๑	เครื่อง
๔	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	ยี่ห้อฮิตาชิ หมายเลขเครื่อง F ๓๘๐๕๔๐๐๐๖ A.T.S.S.S	๑	เครื่อง
๕	ครุภัณฑ์โรงงาน	หินเจียรนัยมอเตอร์ไฟฟ้า	ยี่ห้อสแตนดาร์ด หมายเลขเครื่อง ๑๓๑๘	๑	เครื่อง
๖	ครุภัณฑ์โรงงาน	กรรไกรตัดเหล็ก	ชนิดตั้งแท่น ขนาด ๑๐ นิ้ว	๑	เครื่อง
๗	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเจียร/ตัด	AEG ขนาด ๗ นิ้ว	๑	เครื่อง
๘	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเจียร/ตัด	AEG ขนาด ๗ นิ้ว	๑	เครื่อง

วัสดุที่เหลือจากการซ่อมเปลี่ยน จำนวน ๒ รายการ

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/แบบ/รุ่น	จำนวน	หน่วย
๑	ยางรถยนต์	-	-	๕๐	เส้น
๒	แบตเตอรี่	-	-	๑๘	ลูก

